



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;

Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty và thực hiện công bố thông tin đúng quy định theo Luật Chứng khoán, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt, kịp thời và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch của Công ty với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác (nếu có). Cụ thể như sau:

1. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

- 1.1. Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 41.465.217 cổ phần, chiếm 51,92% vốn điều lệ.
- 1.2. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) – Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
- 1.3. Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VITACO): Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.
- 1.4. Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex.

2. Loại hình hợp đồng, giao dịch: Là các hợp đồng, giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ để phục vụ hoạt động kinh doanh thông thường của công ty, gồm:

- 2.1. Hợp đồng nguyên tắc: thuê tàu định hạn, thuê tàu tuyến chuyên, quản lý tàu.
- 2.2. Các loại hợp đồng dịch vụ khác: mua bán nhiên liệu, đại lý, nhập khẩu ủy thác...

Nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo ký kết và triển khai các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan nêu trên đảm bảo không làm gián đoạn hoặc trì trệ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LA VĂN ÚT

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 về việc thông qua các giao dịch của Công ty với bên liên quan ngày 20/04/2023)

STT	ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN	NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH	GHI CHÚ
1	Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex	<p>Hợp đồng thuê tàu định hạn:</p> <ul style="list-style-type: none">- Loại hợp đồng: Hợp đồng thuê tàu định hạn là một hợp đồng thuê tài sản được ký kết giữa Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Người cho thuê tàu) và Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex (Người thuê tàu).- Phạm vi công việc: Quy định những nội dung về đặc tính kỹ thuật của từng tàu, thời gian và địa điểm giao tàu, trả tàu, thời gian thuê, giới hạn vùng hoạt động, trách nhiệm của người cho thuê tàu và người thuê tàu. Các thỏa thuận về các chi phí phát sinh khi sử dụng tàu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, kiểm tra tàu, việc cho thuê lại, các thỏa thuận về vi phạm, điều khoản bất khả kháng, rủi ro chiến tranh, thiên tai. Quy định định mức hao hụt vận tải xăng dầu hàng Tập đoàn, Quy định quản lý hao hụt vận tải xăng dầu hàng thị trường, các khoản phụ phí khoán cho các tàu thuê định hạn, Quy định kiểm tra/ đánh giá an toàn Vetting/ Sire.- Giá cước thuê tàu: Xây dựng và điều chỉnh trên cơ sở tính năng kỹ thuật và điều kiện khai thác đáp ứng của đội tàu, kế hoạch kinh doanh hàng năm và các chi phí liên quan tới hoạt động đội tàu. Giá cước được quy định tại thời điểm khác nhau bằng các phụ lục Hợp đồng.- Thời gian thực hiện: Hợp đồng có giá trị trong vòng 01 năm, có hiệu lực từ ngày 01/04/2022 và được tự động gia hạn cho năm tiếp theo nếu các bên không có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng trước 30 ngày của ngày hết hạn.	
2	Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex	<p>Hợp đồng quản lý tàu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Loại hợp đồng: Hợp đồng quản lý tàu Vân Phong 1. Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex (Chủ tàu) đồng ý thuê và Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Người quản lý) đồng ý nhận, quản lý tàu Vân Phong 1.- Phạm vi công việc: Thực hiện các dịch vụ: Quản lý thuyền viên, quản lý kỹ thuật, Mua sắm, Bảo hiểm, Phần mềm hệ thống công nghệ thông tin, Sửa chữa lớn/ Docking. Quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của Người quản lý và Chủ tàu. Quản lý giao nhận và hao hụt hàng hóa, quản lý nhiên liệu.	

		<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thực hiện: Hợp đồng bắt đầu từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 và tự gia hạn 12 tháng tiếp theo nếu không có văn bản chấm dứt hợp đồng trong vòng 30 ngày trước khi hết hạn. 	
3	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	<p>Hợp đồng vận chuyển Fuel Oil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hợp đồng: Hợp đồng vận chuyển Fuel Oil. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Bên A - Người thuê vận chuyển), Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Bên B - Người vận chuyển) - Phạm vi công việc: <ul style="list-style-type: none"> + Hàng hóa vận chuyển Fuel Oil + Khối lượng vận chuyển: 400.000 tấn +/-10% + Số chuyến hàng vận chuyển: 24 chuyến +/-10% + Lượng hàng vận chuyển từng chuyến: Tùy theo lựa chọn của Bên A và được sự chấp thuận của Bên B. Bên A có quyền chỉ định chở chung nhiều loại hàng Fo trên tàu tùy thuộc theo khả năng tách hầm hàng của tàu vận chuyển. + Tuyến đường vận chuyển: Một cảng xếp – Một cảng dỡ an toàn: Singapore/ Malaysia – Nhà Bè Singapore/ Malaysia – Hòn Gai Trường hợp hàng xếp/ dỡ từ hơn 1 cảng hoặc tuyến vận chuyển khác, các chi phí phát sinh do 2 bên thỏa thuận sau. +Cước phí: Cước phí cho các size tàu khác sẽ theo thị trường và sự thỏa thuận của 2 bên. <i>(Bao gồm cả các chi phí đại lý, cầu bến, neo đậu, tàu lai, buộc còi dây, liên lạc, thuê đồ và các chi phí khác có liên quan đến tàu tại hai đầu cảng).</i> + Thông báo kế hoạch vận chuyển và chỉ định tàu, quy định trách nhiệm chất lượng hàng hóa, hao hụt hàng hóa vận chuyển, thời gian làm hàng, phí dôi nhật, trách nhiệm của các bên. - Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 và được tự động gia hạn cho các năm tiếp theo nếu hai bên không có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng trước 30 ngày của ngày hết hạn hàng năm. 	
4	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	<p>Hợp đồng đại lý tàu biển</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hợp đồng: Hợp đồng đại lý tàu biển. Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Bên giao Đại lý – Bên A), Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn (Bên nhận đại lý – Bên B). Bên A 	

		<p>chỉ định bên B làm đại lý cho các tàu của bên A hay các tàu Bên A đi thuê (trừ các tàu bên A cho thuê định hạn) tại các cảng Nhà Bè, Vũng Tàu, Đồng Nai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi công việc: Quy định trách nhiệm của Bên A, Bên B, Cảng phí, Đại lý phí. - Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022, nếu không có gì thay đổi thì được tiếp tục áp dụng cho các năm tiếp theo cho đến khi có hợp đồng mới. - Đối với các hóa đơn, biên lai đại lý thu hộ, chi hộ Bên A thì áp dụng tỷ giá đã chi hộ, trả hộ theo chứng từ. 	
5	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	<p>Hợp đồng đại lý tàu biển</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hợp đồng: Hợp đồng đại lý tàu biển. Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Bên A), Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long (Bên B). Bên A chỉ định Bên B làm đại lý (tàu và hàng hóa) cho các tàu do bên A làm Chủ tàu và/ hoặc làm chủ tàu danh nghĩa, Người thuê tàu hay Người môi giới thuê tàu tại các cảng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình... - Phạm vi công việc: Quy định trách nhiệm của Bên A, Bên B, Cảng phí, Phí thu hộ, chi hộ và Đại lý phí. Khi nhận được chỉ định đại lý của Bên A, Bên B phải nhanh chóng thực hiện dự toán chi phí chuyển để Bên A kiểm tra và xác nhận. Tiến hành các công việc cần thiết để tàu vào cảng, làm hàng/ sửa chữa/ tiến hành các dịch vụ cảng biển liên quan và rời cảng an toàn, nhanh chóng. Quy định về bộ chứng từ thanh toán. - Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023, nếu hết ngày 31/12/2023 hai bên chưa ký kết hợp đồng mới cho thời gian tiếp theo thì Hợp đồng này đương nhiên tiếp tục có hiệu lực trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 31/12/2023. 	
6	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	<p>Hợp đồng ủy thác nhập khẩu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hợp đồng: Hợp đồng kinh tế ủy thác nhập khẩu phụ tùng tàu biển. Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Bên A) và Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn (Bên B). - Phạm vi công việc: Quy định trách nhiệm của hai bên, thời gian địa điểm giao hàng, Phí ủy thác nhập khẩu. Quy định thời gian lập chứng từ thanh toán. - Thời gian thực hiện: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/04/2020 và nếu không có gì thay đổi thì hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực cho các năm sau. Trường hợp muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 30 ngày. 	

7	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	<p>Hợp đồng mua bán xăng dầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán xăng dầu. Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Bên A – Bên mua) và Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn (Bên B – Bên bán). - Phạm vi công việc: Quy định tên hàng, số lượng, chất lượng, giá cả, trách nhiệm của các bên, quy định giao nhận hàng, bộ chứng từ thanh toán. - Thời gian thực hiện: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nếu không có thỏa thuận nào khác thì hợp đồng mặc nhiên được gia hạn và có giá trị để tiếp tục thực hiện cho đến khi thanh lý hợp đồng và lập hợp đồng mới. 	
8	Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn – Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP	<p>Hợp đồng mua bán mỡ nhờn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hợp đồng: Hợp đồng kinh tế mua bán dầu mỡ nhờn giữa Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn – Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex -CTCP (Bên bán – Bên A) và Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Bên mua - Bên B). - Phạm vi công việc: Quy định các điều khoản về tên hàng, quy cách bao bì, đơn giá, chỉ tiêu chất lượng, địa điểm và điều kiện giao hàng, khiếu nại tranh chấp. - Thời gian thực hiện: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 cho đến hết ngày 31/12/2023, nếu không có thỏa thuận nào khác thì hợp đồng mặc nhiên được gia hạn, nếu muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước bằng văn bản ít nhất là 30 ngày. 	
9	Công ty Petrolimex Singapore PTE LTD (PLS)	<p>Hợp đồng mua bán xăng dầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán xăng dầu giữa Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Bên A) và Công ty Petrolimex Singapore PTE LTD (Bên B). - Phạm vi công việc: Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng tổ chức và thực hiện cấp nhiên liệu cho các tàu của Bên A tại khu vực Singapore và Malaysia. Quy định giá cả, phương thức thanh toán, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên, điều khoản bất khả kháng, luật áp dụng và giải quyết tranh chấp. - Thời gian thực hiện: Hợp đồng này có giá trị từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019, nếu không có yêu cầu thay đổi hoặc bổ sung thì hợp đồng mặc nhiên được gia hạn và có giá trị tiếp tục thực hiện. Nếu muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn phải thông báo cho bên kia bằng văn bản ít nhất trước 30 ngày. 	